

BÁO CÁO
Về việc trả lời nội dung dư luận xã hội

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 720/BC-MTTQ-BTT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2023.

Sau khi xem xét nội dung dư luận phản ánh. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn xác minh, làm rõ, cụ thể như sau:

1. Về nội dung “Đoạn đường công ty khai thác đá Antraco thuộc địa bàn xã Châu Lăng (tỉnh lộ 955B) trong giờ cao điểm, đôi lúc có vài chiếc xe ben chở đất, đá từ công ty khi chạy ngang trường học không giảm tốc độ, vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là đối với các em học sinh

Hiện nay khu mỏ đá Antraco thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn đang hoạt động khai thác nên các loại xe ben chở đất, đá lưu thông tuyến đường 955B thường xuyên. Xác định địa bàn trên có nhiều xe chở đất, đá quá tải lưu thông. Trong thời gian qua Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ – CP, Nghị định 123/2021/NĐ – CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các hành vi có liên quan đến quá tải trọng, chạy quá tốc độ...Đồng thời tuyên truyền 01 cuộc với hơn 136 lượt người tham dự cho các công ty cá nhân kinh doanh vận tải, tài xế trên địa bàn. Cho các chủ xe ô tô tải trên bàn viết cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT (không chở hàng quá khổ, quá tải trọng, không coi nói thùng xe, không sử dụng rượu bia, các chất ma túy tham gia giao thông...) với 136 cá nhân viết cam kết.

Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSGT – TT xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát mỗi ngày 01 ca trên tuyến đường 955B. Qua đó từ tháng 3/2023 đến ngày 05/5/2023 đã tổ chức TTKS, phát hiện lập biên bản 98 trường hợp vi phạm về TTATGT, trong đó đối với xe ô tô tải ben 45 trường hợp vi phạm (06 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng).

Vấn đề tốc độ hiện nay quy định tại Thông tư số 31/2019/TT – BGTVT, ngày 29/8/2019 của Bộ giao thông vận tải. Qua đó trên đường tỉnh 955B tốc độ với xe ô tô tải ben có trọng tải trên 3,5 tấn được chạy với tốc độ 70 km/h nhưng hiện tại các phương tiện này chạy chưa quá tốc độ nên việc xử lý tốc độ đối với số xe này rất khó.

Giải pháp:

- Trong thời gian tới phối hợp Ban Giám đốc các công ty khai thác đá trên địa bàn tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của các tài xế và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

- Tiếp tục cho tài xế và chủ phương tiện vận tải viết cam kết không vận chuyển hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo Đội CSGT – TT tăng cường TTKS kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe tải chở đất, đá quá tải, chạy quá tốc độ, không đập bạt hoặc có xe có tấm bạt không có chất lượng gây ảnh hưởng đến môi trường, coi nói thùng xe, vượt ầu....

2. Được tin báo của nhân dân, khoản 11 giờ ngày 11/3/2023 tại tổ 11 ấp Tà On, xã Châu Lăng lực lượng Công an xã phối hợp tổ chức bắt quả tang 03 đối tượng tàng trữ, sử dụng chất ma túy (03 đối tượng nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên) hiện công an đang tạm giữ một đối tượng tàng trữ chất ma túy để điều tra xử lý. Từ năm 2023 đến nay lực lượng Công an tổ chức thử test ma túy 11 đối tượng, kết quả 08 đối tượng dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng, 07 đối tượng cai nghiện tại nhà. Các đối tượng này cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm trộm cắp và cướp giật

Thực hiện Nghị quyết, kế hoạch công tác công an năm 2023 của Công an huyện, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Công an huyện đặt biệt quan tâm tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn, từ đó luôn chỉ đạo thường xuyên, liên tục các Đội nghiệp vụ và Công an 15 xã, thị trấn. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 08 vụ 09 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, qua đó đã khởi tố 5/9 vụ; Tiến hành thử test 142 đối tượng, kết quả 76 đối tượng dương tính. Qua đó đã củng cố hồ sơ đưa 24 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 116/NĐ – CP, lập 48 hồ sơ quản lý theo Nghị định 105/NĐ – CP, 01 đối tượng lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, 03 đối tượng giao cho địa phương khác quản lý theo quy định. (So với cùng kỳ năm 2022 tăng 142/27 đối tượng dương tính).

Ngoài ra thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống các băng nhóm tội phạm hoạt động xâm phạm TTXH, đặt biệt là các băng nhóm thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Công an huyện xây dựng kế hoạch 430/KH – CAH, ngày 15/3/2023 tổ chức tuần tra đêm từ 21 giờ ngày hôm trước đến 03 giờ sáng ngày hôm sau. Kết quả đã tiến hành nhắc nhở, giải tán 22 nhóm các đối tượng tụ tập ăn nhậu quá 23 giờ, mời về trụ sở Công an xã, thị trấn thử test 04 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, qua đó phát hiện 03 đối tượng dương tính với chất ma túy, qua đó giao cho Công an xã, thị trấn xử lý theo quy định. Trong 04 tháng đầu năm 2023 toàn lực lượng tập trung quyết liệt đấu tranh đối với tội phạm ma túy từ đó tình hình ANTT trên địa bàn ổn định.

Xác định phần lớn các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tập trung chủ yếu các đối tượng ma tuý, vì vậy đề xuất một số giải pháp phòng, chống tội phạm ma tuý trong thời gian tới:

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý, kết thúc nhanh chóng, đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

- Phối hợp các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý. Đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma tuý và các loại tội phạm liên quan trên tuyến biên giới.

- Quản lý chặt đối tượng, địa bàn, băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội để nắm và cập nhật thường xuyên mọi di biến động của tội phạm áp dụng các biện pháp không để chúng có điều kiện hoạt động phạm tội.

3. Người dân xã Tân Tuyên rất bức xúc, lo lắng trước tình trạng nhiều xe tải vận chuyển đất, đá xây dựng có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua lại cầu Tân Lập (ấp Tân Đức) nguy cơ gây sập cầu bất cứ lúc nào. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, hạn chế đảm bảo an toàn cho cầu và việc lưu thông cho người dân. Dư luận mong cơ quan chức năng tăng cường tuần tra xử lý nghiêm phương tiện vi phạm tải trọng cầu; đặt biển báo giới hạn tải trọng khi qua lại cầu.

Cầu Tân Lập (ấp Tân Đức) trên tuyến đường ĐH.79 được UBND xã Tân Tuyên vận động xây dựng năm 2017 bằng nguồn vốn xã hội hóa nối tuyến đường tỉnh 943 và kênh 10 (đường ĐH.79) với tải trọng 5 tấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Qua quá trình sử dụng cầu bị mất biển báo tải trọng, hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiến hành lắp đặt lại biển báo tải trọng cầu.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết nội dung dư luận phản ánh của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, A.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Minh Trí